
Nd. 65. Frumvarp
til laga 11111 vörzlu opinberra sjóða.

Flutningsm .: Héðinn Valdimarsson, Haraldur Guðmundsson, 
Vilmundur Jónsson.

1. gr.
Fjármálaráðherra skal liafa yfirum sjón með stjórnum allra opinberra sjóða, 

sem stofnaðir eru með lögum eða hafa konunglegar skipulagsskrár. Hann skal 
hafa sérstakt eftirlit með því, að með sjóðina sé farið nákvæmlega eftir því, sem  
fyrir er mælt af stofnendunum, og eignir þeirra geymdar og ávaxtaðar samkvæmt 
lögum þessum, að svo miklu leyti, sem það kemur ekki í hága við hin sérstöku 
lög um sjóðina eða skipulagsskrár þeirra.

2. gr.
Sjóðir þeir, sem um getur í 1. gr., skulu ávaxta eignir sínar einungis á eftir- 

farandi hátt:
1. I innstæðum í peningastofnununi, tryggðum með ríkisábyrgð.
2. í  skuldabréfum og verðhréfum, tryggðum með ríkisáhyrgð, og séu Jiréfin 

keypt beint af stofnunum þeim og fyrirtækjum, sem  gefa út Jiréfin, og með 
venjulegu markaðsverði þeirra og kjörum, og skal leita úrskurðar fjár- 
málaráðherra um kaup hréfa i livert sinn.

3. gr.
Að svo miklu leyti, sem sjóðiriiir liafa veitt lán á annan hátt en í 2. gr. 

getur og liægt er að segja þeim upp eða rifta, skal það gert og fénu ráðstafað 
samkvæmt ákvæðum 2. gr.

4. gr.
Ríkisendurskoðunin skal liafa á liendi nákvæma yfirendurskoðun allra þeirra 

sjóða, sem hér um ræðir, og láta uppi álit sitt uni stjórn þeírra og vörzlu. Skal 
Jiirta alla reikningana og umsögn yfirendurskoðendanna árlega í B-deild Stjórn- 
artíðindanna.

5. gr.
Lög þcssi öðlast gildi þegar í stað.

G r e i n a r g e r ð .
Opinberu sjóðirnir eru orðnir margir og mikið fé, sem í þeim liggur. Eins 

og nú standa sakir eru engin alnienn lagaákvæði uni stjörn þeirra, og ekkert 
eftirlit með þeim. Fjöldi sjóðreikninganna er jafnvel ekki endurskoðaður. Lán- 
veitingar úr þeim eru m jög misjöfnum  reglum liáðar og oftasl allt komið undir 
geðjiótta stjórnanda sjóðsins, sem er einhver skrifstofustjórinn i stjórnarráð-



inu eða annar enibættismaður. Misbeitingu embættisvalds gagnvart sjóðunum  
hefir oftar en einu sinni orðið vart, þó átakanlegast í sambandi við lán með veði 
i Reykjahlíð (áður Hlaðgerðarkoti) í Mosfellssveit- og síðar kaupsamning um  
þá jörð, sem við voru riðnir ráðherrar og skrifstofustjórinn, sem átti að stjórna 
sjóðnum.

Nauðsynlegt er að fá löggjöf um þessi mál, er skapi sjóðunum öryggi og 
fullt eftirlit með þeim, svo að kom ið verði í veg fyrir misnotkun þeirra. Er þá 
eðlilegast, að ein og söm vfirstjórn og kritisk endurskoðun sé vfir þeim, og 
lánin séu einungis veitt með ríkisábvrgð, þar sem ríkið í raun og veru ber á- 
byrgð á vörzlu sjóðanna.

Að sjálfsögðu geta lög þessi aðeius gilt að svo miklu levti sem skipulags- 
skrárnar setja ekki önnur og sérstök ákvæði um þessi atriði.


